



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี โทร.๐ ๒๖๒๘ ๕๒๔๐-๕๙ ต่อ ๒๔๑๓

ที่ กษ ๐๔๐๖/ว ๑๙๕

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ และการพัฒนาอาสาสมัครเกษตร
ด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐

ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไป ให้มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถความรู้ด้านบัญชี ต้นทุนอาชีพ ให้รู้จักใช้ข้อมูลจากการบันทึกบัญชีมาวิเคราะห์วางแผนประกอบอาชีพ มีวินัยทางการเงิน มีภูมิคุ้มกัน ด้วยบัญชี ให้รู้ถึงรายได้ รายจ่าย หมดยอดที่มีเงินออม ควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อันจะส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาตนเองได้อย่างมั่นคง โดย โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการ ๖ ปี (ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙) ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้สร้างแกนนำ เกษตรกรให้ทำหน้าที่เป็นครูบัญชี ในการถ่ายทอดความรู้การจัดการทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุน ประกอบอาชีพสำหรับเกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจในชุมชน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว ตลอดจนได้มีการคัดเลือกและค้นหาตัวแทนครูบัญชีที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดทำบัญชี ที่มีความเสียสละ ทุ่มเท้งแรงใจ แรงกาย ด้วยความมานะอดทนสาหัส ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการทำ หน้าที่เป็นวิทยากร วิทยากรผู้ช่วย ในการสอนแนะนำกระตุ้นการเรียนรู้และติดตามผลการอบรมของเกษตรกรใน ภาคเกษตรของประเทศ ซึ่งผลงานของครูบัญชีอาสาเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนมาโดยตลอด นั้น

ต่อมา รัฐบาลได้กำหนดนโยบายสำคัญ ในการจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เพื่อเป็น แหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุน การพัฒนาอาชีพ การสร้างโอกาสในการทำงาน และสร้างรายได้ การ พัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่าย การเพิ่มบทบาทและสร้างภาวะผู้นำสตรี ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนา ไปสู่การสร้างสวัสดิภาพและสวัสดิการ โดยผ่านองค์กรสตรีในทุกจังหวัด โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วม ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ซึ่งเมื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแล้ว ส่วนหนึ่ง ต้องการพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของสตรี ซึ่งการพัฒนาบทบาทสตรีดังกล่าว หากใช้กลไกการบัญชีเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน จะก่อให้เกิดความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ของสตรี

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ และ การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สามารถรองรับนโยบายของรัฐบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ในการร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยใช้กลไกการบัญชีเป็นส่วนสนับสนุน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ พัฒนาพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ดังนี้

๑. การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ในการสร้างและพัฒนาครูบัญชีให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี ตามแผนงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มอบหมายให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระดับจังหวัดดำเนินการพัฒนาและชักจูงครูบัญชีอาสาให้เสร็จสิ้นในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ เพื่อสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการชักจูงครูบัญชีอาสา จำนวน ๓๐๐ บาท ต่อคน

๒. การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ ให้เพิ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่เป็นเป้าหมายของโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพด้วย ส่วนเป้าหมายอื่น ๆ ให้ดำเนินการเช่นเดิม ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูล บท.๑ และบท.๒ เพื่อรองรับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแล้ว

พร้อมกันนี้ได้แนบแนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ และแจ้งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ของท่านดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดต่อไป



(นายวิจักร อากัปกรณ์)

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

แนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

๑. การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ในการสร้างและพัฒนาครูบัญชีอาสาให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี ตามแผนงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กำหนดเป้าหมายพัฒนาครูบัญชี ๙,๗๐๐ คน (รายละเอียด ๑) โดยได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการชักจูงและพัฒนาครูบัญชีอาสา จำนวน ๓๐๐ บาทต่อคน และมอบหมายให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ดำเนินการชักจูงและพัฒนาครูบัญชีอาสาให้เสร็จสิ้น ในเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ เพื่อสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

๒. การถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี โดยกำหนดให้ครูบัญชีอาสาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนสู่บัญชีต้นทุนอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมายเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางบัญชีต้นทุน สามารถใช้ข้อมูลต้นทุนวางแผนอาชีพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ มีเงินออม ทำให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และชุมชนได้อย่างยั่งยืน

๒.๑ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ คน (รายละเอียด ๑)

๒.๒ การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายให้เรียงลำดับตามความสำคัญ ดังนี้

๑) กลุ่มเป้าหมายในโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร กรมฯ กำหนดเป้าหมายโดยประมาณ ๖,๕๐๐ ราย (รายละเอียด ๑) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ต้องยืนยันจำนวนเป้าหมายกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพื่อปรับให้เป็นจำนวนเป้าหมายที่บูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒) กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ เฉพาะที่ไม่ได้รับงบประมาณให้กำหนดเป้าหมายไว้ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ เช่น โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน เป็นต้น

๓) กลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกเหนือจากโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

๔) กลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

๕) กลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป

๒.๓ การปฏิบัติงานของครูบัญชีอาสา

๑) สอนแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ คน ให้ครูบัญชีอาสาสอนแนะนำการจัดทำบัญชีให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยกรมฯ จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายให้คนละ ๔๐ บาท ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๒

๒) การติดตามกระตุ้น และเก็บข้อมูลรายบุคคล จำนวนร้อยละ ๑๒ ของเป้าหมาย ๓๐๐,๐๐๐ คน เป็นจำนวน ๓๖,๐๐๐ คน โดยให้ครูบัญชีอาสาเป็นผู้ออกติดตาม กระตุ้น และเก็บข้อมูล จำนวน ๒ ครั้ง

ครั้งที่ ๑ ติดตามกระตุ้นการเรียนรู้เป้าหมาย ๓๖,๐๐๐ คน โดยติดตามกระตุ้นการเรียนรู้ สำหรับกลุ่มเป้าหมายตามโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรทั้งจำนวน (๑๐๐%) เป็นลำดับแรก ส่วนที่เหลือให้กระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ กรมฯจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายให้คนละ ๔๐ บาท วันละไม่เกิน ๖ คน หรือไม่เกิน ๒๔๐ บาทต่อวัน ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๓

ครั้งที่ ๒ ติดตามการบันทึกบัญชีและเก็บข้อมูลรายบุคคล เป้าหมายเดียวกับการติดตามครั้งที่ ๑ กรมฯ จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายให้คนละ ๔๐ บาท วันละไม่เกิน ๖ คน หรือไม่เกิน ๒๔๐ บาทต่อวัน ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๔